



# CÔNG TY TNHH MTV GREEN IMPACT

GREEN IMPACT CO., LTD



20-22 Đường Đông Hải 6, P. Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, T.P. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 3 967 108 ĐD: 0919 511 552 infogreenimpact@gmail.com www.greenimpactvietnam.com

## Bản tin Green Impact

Tháng 01/02/03 2020 Số.61

Từ Thiện - Doanh Nghiệp Xã Hội - Đào Tạo

### Bạn thân mến,

Hơn hai tháng về trước, thương hiệu mới Green Impact của chúng tôi đã được chính phủ phê duyệt. Tên cũ mang lại ấn tượng rằng tất cả những thứ chúng tôi làm là phải liên quan đến năng lượng mặt trời. Hiện tại chúng tôi cũng đang tạo ra các sản phẩm sẽ dùng sinh khối để làm năng lượng. Cuối cùng, cái tên Green Impact đã xuất hiện, tượng trưng cho những sản phẩm xanh tác động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi đã thiết kế một logo với một mũi tên màu đỏ (tác động) chỉ vào một chữ G màu xanh lá cây (sản phẩm xanh). Chúng tôi cũng đã phải thay đổi doanh nghiệp xã hội của mình thành một doanh nghiệp thông thường (co., Ltd) vì các quy định bắt buộc. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ thay đổi mọi thứ từ từ nhưng bạn vẫn có thể tương tác qua những cách cũ như qua thư và giao dịch tài chính. Hiện tại chúng tôi đang xây dựng một trang web mới cho việc thay đổi này.



### Một người phụ nữ tuyệt vời



Hai tháng trước chúng tôi nhận được tin bà Ngọc đột ngột qua đời vì suy thận. Vào những năm 2004, cô ấy đã tham gia với chúng tôi và thường đến thăm các ngôi làng bằng xe máy của mình để xem xét những người cần dùng đến chiếc bếp năng lượng mặt trời của chúng tôi. Cô đảm bảo rằng những người trong danh sách đã nhận được nó và đưa ra các phong trào nấu ăn với hiệp hội phụ nữ tại địa phương. Cô đã đặt rất nhiều năng lượng vào nó. Vài năm trước, cô cảm thấy mình nên nghỉ ngơi để có thể chăm sóc những đứa cháu của mình. Cô là một phụ nữ nhỏ bé xinh đẹp, có học thức và rất vững vàng. Lễ tang diễn ra tại nhà cô ấy và tất cả các công nhân của chúng tôi biết cô ấy điều đến tham dự. Mặc dù trời mưa rất to trước và sau đám tang, nhưng những tia nắng đã xuyên qua trong buổi lễ. Chúng tôi thấy đó là một dấu hiệu từ thiên thượng cho sự trung thành của cô trong sự phục vụ.

### Phước lành trên núi

Kể từ lá thư cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành dự án mới của mình là 2500 bếp củi được tài trợ từ các bạn bè tại Hà Lan. Trong tuần đầu tiên của tháng 12, chúng tôi đã có thể lấp đầy một chiếc xe tải lớn và trao hơn 1700 bếp nấu cho người dân ở vùng núi trên các ngôi làng khác nhau. Công nhân của chúng tôi có thể phân phát chúng ngay lập tức. Những người dân trong các khu làng đã rất hạnh phúc. Sau đó chúng tôi mang đến Kontum, một nơi cao hơn ở vùng núi và làm việc ở đó với hiệp hội phụ nữ địa phương. Các bếp lò được phân phối vào ngày hôm sau ở những nơi khác nhau cho một làng khác. Thật hạnh phúc và biết ơn giành cho những người này. Các nhà lãnh đạo ngay lập tức yêu cầu nhiều hơn và sau một vài tuần, chúng tôi đã có thể gửi phần còn lại của 2500 chiếc bếp củi. Thật tuyệt vời khi tìm được nhà tài trợ để thực hiện và phân phối những bếp lò nhỏ này, để thấy cuộc sống thay đổi.



### Tim kiếm một dự án mới

Thêm 2000 chiếc bếp lò hiện đang được thực hiện. Chúng được tài trợ bởi chúng tôi từ những lợi nhuận của các dự án gần đây. Nó giúp chúng tôi sử dụng tiếp nguồn lao động của mình. Chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ cho NGO hoặc các doanh nghiệp. Đây là một cơ hội tuyệt vời để giúp đỡ người nghèo và người ở vùng sâu vùng xa. Chúng tôi đã thấy những lợi ích ở những nơi mọi người vẫn nấu ăn với bếp lò cũ tại nhà của họ. Sức khỏe của nhiều phụ nữ và trẻ em có thể bị nguy hại bởi chúng. Thật là một phước lành nếu chúng tôi có thể giúp họ. Nó cũng là một cách tuyệt vời để nhận chứng nhận từ công ty nước ngoài nếu họ tiếp cận các quốc gia nơi họ cần tới chiếc bếp nấu ăn này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi (sử dụng địa chỉ bên dưới bức thư này) và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc giúp đỡ người khác khi cần.

## Cung cấp tài nguyên



Vài tháng qua chúng tôi đã giảng dạy các hội thảo FBT ở vùng núi. Một trong những ngôi làng đó là Xe Dang. Có khoảng 170.000 người Xe Dang sinh sống tại Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy họ rất tích cực vì họ hào hứng đưa những bài học FBT vào thực tế. Ví dụ, một loại trái cây đặc biệt đang phát triển trong khu vực của họ, nhưng họ không biết cách sử dụng chúng để thành lập doanh nghiệp gia đình cho riêng mình. Trái cây phải được chế biến trước khi đưa vào thị trường. Khóa học đã giúp họ lấy lại cảm hứng và bây giờ



họ đang thảo luận về cách giải quyết nó. Mọi người thường bị bao quanh bởi nhiều nguồn tài nguyên nhưng không biết cách vận dụng nó. Khóa học FBT đã mở mang đầu óc và giúp họ được kích hoạt khả năng này.

## Du khách đến từ hàn quốc

Một đoàn làm phim từ Hàn Quốc đã đến thăm chúng tôi. Họ rất thích thú đến những gì chúng tôi đang làm. Hầu hết trong số họ là nhân viên của Học viện Khoa học & Nghệ thuật Incheon tại thành phố Incheon - Hàn Quốc. Họ muốn biết mọi thứ về công việc của chúng tôi và các sản phẩm chúng tôi đã làm và cả bếp nấu ăn sạch mới của chúng tôi. Nó sẽ giúp các sinh viên hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng xanh. Giám đốc của chúng tôi đã dẫn họ đi khắp nơi và có thể trả lời các câu hỏi của họ. Đó là một ngày mưa, nhưng khi chúng tôi giới thiệu chiếc bếp parabol của mình, những tia nắng đã hé lộ trong vài phút và chúng đủ để có thể đốt một tờ giấy. Họ chưa bao giờ thấy điều này trước đây và rất ngạc nhiên. Điều đó thật sự tạo nên sự thú vị cho một bộ phim tài liệu có giá trị.



## Giáng sinh tại trung tâm của chúng tôi

Sau một lễ kỷ niệm tuyệt vời tại trung tâm của mình, chúng tôi lại chơi trò chơi trao đổi quà Giáng sinh hàng năm. Quà được gói và đặt dưới gốc cây Giáng sinh. Nếu con số của bạn đã được đề cập đến, bạn có thể chọn một món quà trong số chúng. Bạn phải mở nó ra và đặt trước mặt bạn. Người tiếp theo có thể cướp món quà đó đi hoặc chọn một món quà mới từ dưới gốc cây. Món quà trước mặt một người chỉ có thể bị lấy đi hai lần và sau đó người thứ



hai cướp đi sẽ sở hữu nó. Thật thú vị khi thấy phản ứng của mỗi người khi thấy món quà của mình được lấy đi. Chúng tôi cũng đã thưởng thức một bữa ăn Giáng sinh tuyệt vời cùng với một số hàng xóm, bạn bè và nhân viên. Nó được chuẩn bị bởi vợ của giám đốc cùng với nhiều bàn tay để phụ giúp cô. Sau đó chúng tôi được nghỉ hai ngày và đóng cửa trung tâm cho một mùa Giáng Sinh An Lành.

## Cuối cùng

Đó là tất cả cho đến bây giờ. Chúng tôi gắn một băng hiệu mới phía trên cửa trượt của trung tâm chúng tôi. Bạn rất được chào đón khi đến thăm chúng tôi vào năm 2020. Chúc bạn có một năm mới tuyệt vời!

Thân chào,

Đội ngũ Green Impact

## Kêu gọi để phục vụ

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: [infogreenimpact@gmail.com](mailto:infogreenimpact@gmail.com)

